

CẶP SINH ĐÔI DÍNH ĐẦU CÓ THỂ NHÌN QUA MẮT CỦA NHAU

Các chuyên gia y tế trên thế giới vô cùng kinh ngạc v

Các chuyên gia y tế trên thế giới vô cùng kinh ngạc về khả năng nhìn qua mắt nhau của cặp sinh đôi dính đầu Krista và Tatiana.

Báo Daily Mail đưa tin, cặp sinh đôi 4 tuổi người Canada, Krista và Tatiana, bị dính đầu bẩm sinh. Hai bé gái này có hai cơ thể riêng biệt nhưng chỉ có chung 1 bộ não. Điều này cho phép hai bé gái có thể biết được suy nghĩ của người kia và có thể nhìn qua mắt của nhau.

Cô Felicia Simms, mẹ của Krista và Tatiana phát hiện ra hai con gái của mình có thể nhìn qua mắt của nhau sau khi hai cô bé cùng nhau chơi đồ chơi.

“Khi hai con gái của tôi đang chơi, Krista có thể biết được vị trí của đồ chơi mà không hề nhìn về hướng đồ vật đó. Trường hợp tương tự cũng xảy ra đối với Tatiana. Hai cô bé cũng có thể chia sẻ cảm xúc của nhau. Nếu một cô bé bị làm đau và khóc, thì bé gái còn lại cũng khóc theo”, cô Felicia nói.

Bác sĩ Doug Cochrane, chuyên gia về nhi khoa đã theo dõi và điều trị cho cặp song sinh Krista và Tatiana từ khi mới sinh ra, cũng khẳng định “Krista và Tatiana có thể nhìn thấy qua mắt của nhau. Khi một bé gái nhận được tín hiệu hình ảnh và chuyển về não bộ, bé gái kia cũng sẽ nhận được hình ảnh đó vì họ có chung một não bộ”.

Cô Felicia Simms và chồng của mình không biết hai con gái của họ bị dính đầu cho tới khi cô mang thai được 5 tháng. Sau khi được kiểm tra bằng siêu âm, các bác sĩ cho biết hai bé gái trong bụng cô Felicia mắc chứng Craniopagus (dính đầu).

“Các bác sĩ đã nói với tôi rằng đầu của hai con gái tôi bị dính vào nhau, nhưng các bác sĩ chưa thể biết được dính theo kiểu nào. Lúc đó, tôi có cảm giác như dao đâm vào tim. Tôi không thể tin đó là sự thật và tôi hy vọng rằng đó chỉ là một cơn ác mộng”, cô Felicia kể lại.

Trường hợp dính đầu như hai bé gái Krista và Tatiana vô cùng hiếm gặp. Chỉ có 8 ca tương tự trên thế giới được ghi nhận từ trước tới nay và chỉ 3 trong số những cặp sinh đôi dính đầu này sống sót sau khi chào đời.

